

## KẾ HOẠCH

### Nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân thành phố Yên Bái năm 2023

-----

Thực hiện Kế hoạch số 123-KH/TU ngày 21/3/2023 của Tỉnh ủy Yên Bái về nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái năm 2023; Kế hoạch hành động số 168-KH/TU ngày 12/12/2022 của Thành ủy thực hiện Chương trình hành động số 135-CTr/TU ngày 18/11/2022 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, Ban Thường vụ Thành ủy Yên Bái ban hành Kế hoạch nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân thành phố Yên Bái năm 2023, cụ thể như sau:

#### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

##### 1. Mục đích

Nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người lao động và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân.

Đẩy mạnh phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo, hiệu quả gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, hướng tới mục tiêu nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân trên địa bàn thành phố.

##### 2. Yêu cầu

Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị bám sát nhiệm vụ được phân công, kịp thời xây dựng kế hoạch, chủ động lãnh đạo triển khai thực hiện, đưa việc nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp, các ngành và toàn xã hội.

Các giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân phải được cụ thể hoá bằng các công việc, mô hình cụ thể, sát thực tế, nhằm bảo đảm sự hài lòng cao nhất của người dân đối với sự phục vụ của chính quyền, đồng thời nâng cao chất lượng mọi mặt đời sống của người dân thành phố.

Việc thực hiện kế hoạch nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân thành phố phải mang tính tiếp nối, lâu dài; huy động được sự tham gia hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân; khuyến khích các mô hình mới, cách làm hay trên các lĩnh vực đời sống xã hội.

## II. MỤC TIÊU

### 1. Mục tiêu tổng quát

Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và sự hài lòng của người dân thành phố Yên Bái về cuộc sống; phát triển kinh tế gắn với công bằng xã hội; đặc biệt, quan tâm đến môi trường sống và chăm sóc sức khỏe con người, đảm bảo cho người dân được sống trong môi trường an toàn về mọi mặt. Thực hiện tốt chính sách an sinh và phúc lợi xã hội, bảo đảm an ninh con người, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân, góp phần xây dựng thành phố Yên Bái sớm trở thành đô thị loại II, phát triển nhanh, bền vững theo hướng "*xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc*", xứng tầm là trung tâm, động lực phát triển của tỉnh. Phần đầu đến năm 2025 chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái **đạt 84,6%**.

### 2. Mục tiêu cụ thể

- Hoàn thành thắng lợi toàn diện chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị năm 2023 theo Chương trình hành động số 135-CT/TU ngày 18/11/2022 của Tỉnh ủy và Kế hoạch hành động số 168-KH/TU ngày 12/12/2022 của Thành ủy.

- Duy trì bền vững 580 mô hình hạnh phúc năm 2022 theo Kế hoạch số 119-KH/TU ngày 15/3/2022 của Thành ủy.

- Xây dựng mới 970 mô hình hạnh phúc; trong đó mỗi cơ quan đơn vị, xã, phường có 01 mô hình tiêu biểu để nhân rộng.

- Phần đầu chỉ số hạnh phúc của người dân thành phố Yên Bái năm 2023 đạt 76%, tăng 3,3% so với năm 2022.

## III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

### 1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và người dân trong triển khai các nhiệm vụ nâng cao chỉ số hạnh phúc cho Nhân dân.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong hệ thống chính trị từ thành phố tới cơ sở tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao tại Chương trình hành động số 135-CTr/TU ngày 18/11/2022 và Kế hoạch hành động số 168-KH/TU ngày 12/12/2022 của Thành ủy, là cơ sở, tiền đề để nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân trên địa bàn thành phố Yên Bái.

Chủ động ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp, cách làm để nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân; đồng thời, có sự vận dụng sáng tạo trong triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tiếp tục tuyên truyền về ý nghĩa và giá trị nhân văn của việc nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân; động viên, khích lệ người dân tham gia vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội chung của thành phố bằng các việc làm cụ thể, thiết thực, như: Giáo dục truyền thống lịch sử - văn hóa; phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể; đổi mới sáng tạo; cải cách thủ tục hành chính, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, giảm nghèo bền vững; tạo môi trường sinh thái tốt; xây dựng và nhân rộng các mô hình, cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

**2. Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, gắn với xây dựng đô thị xanh, bền vững, bảo đảm giữ vững an ninh trật tự, xây dựng chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân về cuộc sống**

**2.1. Phát triển kinh tế, nâng cao cuộc sống vật chất của người dân**

Tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng kinh tế đô thị, trọng tâm là phát triển thương mại dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đưa công nghiệp trở thành động lực của nền kinh tế; phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững. Phần đầu năm 2023, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn (giá so sánh 2010) đạt 18.000 tỷ đồng.

*Đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp* theo hướng ứng dụng công nghệ cao. Phát triển thêm 04 sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao trong năm 2023. Phần đầu diện tích rừng trồng mới tập trung cả năm đạt 200 ha. Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Duy trì và nâng cao chất lượng toàn diện các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đã được công nhận đảm bảo bền vững; triển khai xây dựng thêm 04 thôn đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023. Phần đầu giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản (giá so sánh 2010) cả năm đạt 560 tỷ đồng.

*Phát triển công nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường*, xúc tiến việc thành lập cụm công nghiệp Hợp Minh. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công hội nghị xúc tiến đầu tư vào thành phố năm 2023. Tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp tại khu, cụm công nghiệp Âu Lâu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là về thủ tục đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện sớm đưa dự án đi vào hoạt động. Phần đầu giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn (giá so sánh 2010) cả năm đạt 4.800 tỷ đồng.

*Chú trọng phát triển hạ tầng thương mại dịch vụ* theo hướng đồng bộ, hiện đại, nhất là hệ thống siêu thị, nhà hàng, khách sạn, đại lý xe ô tô, các chuỗi cửa hàng tiện lợi, hệ thống máy bán hàng tự động. Sớm hoàn

thành việc di dời chợ Yên Ninh sang chợ Bến Đò, di chuyển chợ Yên Thịnh sang vị trí mới; gắn với đẩy nhanh tiến độ xây dựng chợ Km4. Phát triển nhanh các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, phấn đấu tỷ lệ người dân trưởng thành sử dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt năm 2023 đạt 75%, tỷ lệ hộ kinh doanh bán lẻ có thiết bị thanh toán điện tử đạt 75,5%. Duy trì hoạt động hiệu quả 02 tuyến phố đi bộ đường Lý Đạo Thành và tuyến phố đi bộ Hào Gia. Phát triển các tour tuyến du lịch, các sản phẩm du lịch sinh thái, tâm linh có tính kết nối sâu với các địa phương trong và ngoài tỉnh. Phấn đấu số lượt khách du lịch đến thành phố đạt 150.000 người; doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 135 tỷ đồng.

*Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển các thành phần kinh tế, giữ vững vị trí đứng đầu khối huyện, thị xã, thành phố về chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI). Đổi mới hoạt động gặp mặt doanh nghiệp theo hướng thực chất, hiệu quả hơn. Phát huy tốt vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp và chính quyền của Hội doanh nhân thành phố. Duy trì tổ chức hiệu quả Kế hoạch “Ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp”; thực hiện công khai, minh bạch các quy định về quy hoạch, đất đai; nâng cao năng lực công tác giải phóng mặt bằng; tăng cường kết nối với các doanh nghiệp để giới thiệu địa điểm, hướng dẫn quy trình thực hiện các thủ tục hành chính, phổ biến chính sách ưu đãi đầu tư. Phấn đấu trong năm thành lập mới 120 doanh nghiệp; 08 hợp tác xã 35 tổ hợp tác.*

*Tập trung hướng nghiệp và giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân: Triển khai thực hiện tốt công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2023 đạt 85,3%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có văn bằng chứng chỉ đạt 66%. Phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng lao động, phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh.*

## ***2.2. Quan tâm đầu tư phát triển đô thị theo hướng xanh, bền vững, hoàn thành xây dựng đô thị loại II trong năm 2023.***

Triển khai thực hiện hiệu quả Đồ án Quy hoạch chung thành phố Yên Bái đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện quy hoạch phân khu 4 xã, phường còn lại theo quy hoạch chung. Tập trung triển khai có hiệu quả Chương trình phát triển đô thị thành phố Yên Bái giai đoạn 2021 - 2030, Đồ án quy hoạch, phát triển hệ thống cây xanh đô thị thành phố Yên Bái đến năm 2025. Chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để trình cấp có thẩm quyền công nhận thành phố Yên Bái đạt tiêu chí đô thị loại II trong năm 2023. Phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa đạt 79,5% (tăng 0,5% so với thực hiện năm 2022).

Huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng cấp thoát nước, hạ tầng nghĩa trang, văn hoá, công nghệ thông tin, hạ tầng cụm công nghiệp, hạ tầng thương mại, dịch vụ, du lịch... bảo đảm đồng bộ, hiện đại đáp ứng yêu cầu của thành phố. Tích cực phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư, nhất là trong công tác quản lý quy hoạch, giải phóng mặt bằng để triển khai đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm của tỉnh trên địa bàn thành phố như dự án cầu Giời Thiên, dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực, dự án nâng cấp đường 32C, dự án Trung tâm hội nghị tỉnh... Tập trung triển khai hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2023, nhất là một số dự án trọng điểm của thành phố như: dự án mở rộng Công viên Yên Hoà, dự án tu bổ khu di tích Bến phà Âu Lâu, dự án cải tạo nâng cấp hồ Thiệu Nhi, hồ Hào Gia, dự án cải tạo nâng cấp đường Trần Hưng Đạo; thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư dự án đầu tư xây dựng trung tâm hành chính thành phố.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác chuyển đổi số, gắn với xây dựng đô thị thông minh toàn diện trên cả 3 trụ cột “Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số”, gắn với xây dựng công dân số. Trong đó tập trung đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm điều hành thông minh (IOC) thành phố. Triển khai thực hiện có hiệu quả ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử; tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số từ nhận thức vào đời sống, sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, nhất là trong phát triển các tiện ích đô thị thông minh, triển khai các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt; triển khai đồng loạt việc cài đặt và hướng dẫn người dân sử dụng hiệu quả Ứng dụng công dân số Yên Bái (YenBai-S)...

Tăng cường kỷ cương văn minh đô thị trên địa bàn thành phố; nhân rộng các mô hình văn minh đô thị tiêu biểu như: phường, tổ dân phố văn minh đô thị, các tuyến đường văn minh đô thị; tiếp tục tổ chức các cuộc thi văn minh đô thị như: nhà sạch, vườn đẹp, trang trí đường phố... để nâng cao chất lượng nếp sống văn minh đô thị cho người dân. Tổ chức triển khai thực hiện tốt Quy chế quản lý kiến trúc đô thị, quản lý nghiêm các đồ án quy hoạch đô thị đã được phê duyệt. Nâng cao chất lượng các dịch vụ đô thị như thu gom vận chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt, dịch vụ chăm sóc cây xanh, hoa cảnh, điện chiếu sáng, trang trí. Tiếp tục quản lý chặt chẽ việc chuyển đổi đất rừng, đất lúa. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm hành lang cầu cống.

### ***2.3. Phát triển văn hóa, xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân***

*Giữ gìn, phát huy giá trị, bản sắc văn hóa và xây dựng con người Yên Bái “Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”.*

Quan tâm đầu tư xây dựng, phát triển mạnh các thiết chế văn hóa, trang thiết bị, cơ sở vật chất, xây dựng các khu vui chơi, giải trí trong cộng đồng khu dân cư. Tiếp tục đầu tư xây dựng các nhà văn hoá thôn, tổ dân phố theo hướng đạt chuẩn, hiện đại, bảo đảm thuận lợi nhất cho sinh hoạt của nhân dân; hoàn thành xây dựng nhà văn hoá đa năng tổ 6, phường Yên Ninh đạt nhà văn hoá kiểu mẫu của thành phố.

Đẩy mạnh các phong trào văn hoá, văn nghệ trong nhân dân với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng; duy trì có hiệu quả các hội thi, các câu lạc bộ văn nghệ; đưa các hoạt động văn hóa quần chúng như: múa sạp; phong trào nhảy dân vũ; các hoạt động Đêm hội trăng rằm... trở thành hoạt động văn hóa thường niên hàng năm của thành phố. Nâng cao chất lượng và duy trì hàng tuần các hoạt động dịch vụ, văn hoá, văn nghệ tại phố đi bộ Hào Gia, Lý Đạo Thành. Nghiên cứu quy hoạch, đầu tư xây dựng phát triển hồ Nam Cường trở thành khu văn hoá sinh thái tâm linh của thành phố. Duy trì và phát triển các lễ hội truyền thống Đền Tuần Quán, Đền Bà Áo trắng, Lễ hội Giỗ Mẫu, Đền Nam Cường...

Duy trì và nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa, các mô hình hạnh phúc trong nhân dân với nhiều cách làm sáng tạo, bài bản, thiết thực. Triển khai xây dựng mô hình: Thu gom, xử lý rác thải tại nguồn, mô hình thuyết minh tự động qua ứng dụng quét mã QR tại các di tích lịch sử văn hóa quốc gia, cấp tỉnh trên địa bàn thành phố... Phần đầu năm 2023, 91,3% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, trong đó 91% gia đình văn hóa đạt tiêu chí gia đình hạnh phúc; 89% thôn, bản, tổ dân phố đạt danh hiệu thôn, bản, tổ dân phố văn hóa, trong đó 86% thôn, bản, tổ dân phố đạt tiêu chí hạnh phúc; 96,3% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; xây dựng mô hình "Xã, phường hạnh phúc" hướng tới mục tiêu xây dựng "Thành phố hạnh phúc".

*Làm tốt công tác thông tin truyền thông, tạo đồng thuận, thống nhất cao trong toàn xã hội:* Xây dựng kế hoạch để tổ chức tuyên truyền, phổ biến, định hướng về văn hoá ứng xử trong nhân dân, góp phần đẩy nhanh việc hình thành, xây dựng hình ảnh con người thành phố Yên Bái “Văn minh, thân thiện, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”. Nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, báo chí theo hướng công khai, minh bạch, kịp thời và hiệu quả, chủ động đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thông tin xấu, độc, sai sự thật chống phá Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội.

*Đầu tư nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn:* Tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường học theo hướng đạt chuẩn, hiện đại; sớm hoàn thành việc cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trường TH&THCS Tuy Lộc, trường mầm non Hướng Dương, trường Tiểu học Nguyễn Thái Học. Tăng cường các biện pháp để thực hiện tốt văn hoá ứng xử trong trường học; nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm của học sinh trong thực hiện nghĩa vụ công dân, nhất là bảo vệ môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội, chấp hành Luật an toàn giao thông, tham gia các hoạt động ở nơi công cộng... Tiếp tục đầu tư xây dựng 05 trường Mầm non Bông Sen, Tiểu học Nguyễn Thái Học, Tiểu học Kim Đồng, THCS Lê Hồng Phong, THCS Yên Thịnh đạt trường trọng điểm về chất lượng; duy trì, nâng cao chất lượng 40/40 trường mầm non và phổ thông đạt chuẩn quốc gia. Triển khai thực hiện mô hình “*Trường học hạnh phúc*” tại 100% các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT công lập trên địa bàn, phần đầu năm 2023 xây dựng 13 trường đạt tiêu chí “*Trường học hạnh phúc*”, 70% trường mầm non, phổ thông công lập đạt chỉ tiêu trường học hạnh phúc.

*Nâng cao chất lượng công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân:* Chủ động ứng phó linh hoạt dịch với dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh mới phát sinh. Thực hiện tốt chính sách thu hút nhân lực y tế chất lượng cao. Nâng cao chất lượng, hiệu quả y tế dự phòng gắn với đổi mới hệ thống y tế cơ sở, phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Triển khai phong trào thi đua “*Bác sỹ tận tâm - Bệnh nhân hạnh phúc*”; xây dựng Đề án nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh cho người dân, hướng tới tỷ lệ hài lòng của người bệnh đạt 96%, 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Triển khai các giải pháp hỗ trợ người dân thuộc các hộ nghèo, hộ cận nghèo duy trì tham gia bảo hiểm y tế. Phần đầu năm 2023, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%. Duy trì và nâng cao chất lượng mô hình Bản đồ nhân viên y tế, Bản đồ xe cứu thương điện tử gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác y tế.

*Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; giảm nghèo nhanh, bền vững:* Thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng các chính sách an sinh xã hội. Hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, cho vay tín dụng, hạn chế chính sách hỗ trợ trực tiếp, cho không. Đa dạng hóa sinh kế, hỗ trợ phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, triển khai thực hiện có hiệu quả “*Đề án hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không có khả năng tự thoát nghèo trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 - 2025*”; chủ động rà soát, xây dựng phương án hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở từ nguồn kinh phí xã hội hóa; bảo đảm 100% hộ nghèo có hoàn cảnh có khăn được hỗ trợ

bảo đảm ổn định cuộc sống, không còn hộ nghèo khó khăn về nhà ở, phấn đấu giảm 80 hộ nghèo, tỷ lệ giảm nghèo còn 0,42% (tương đương mức giảm 0,25%).

#### **2.4. *Củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân; thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực***

*Củng cố quốc phòng - an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội:* Thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục quốc phòng, an ninh huấn luyện lực lượng dự bị động viên, dân quân, tự vệ. Chủ động dự báo tình hình, phòng, chống có hiệu quả âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; tăng cường đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ. Chuẩn bị và tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Yên Bái năm 2023.

*Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực;* thực hiện nghiêm túc các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; chủ động nắm bắt tình hình cơ sở để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong nhân dân, không để tình trạng đơn thư, khiếu kiện vượt cấp, kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân.

#### **2.5. *Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và hành chính công***

Thực hiện tốt văn hóa công sở, hình thành phong cách ứng xử, lễ lối làm việc chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức đối với đồng nghiệp và nhân dân; kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cửa quyền, hách dịch; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân; nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận Phục vụ hành chính công thành phố, xã, phường theo hướng công khai, minh bạch, giải quyết công việc nhanh, thuận lợi; duy trì có hiệu quả hoạt động của đường dây nóng và tổ hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính về đất đai ở các xã, phường. Phấn đấu giữ vững vị trí đứng đầu về chỉ số cải cách hành chính trong khối các huyện, thị xã, thành phố.

### **3. *Nâng cao sự hài lòng của người dân về môi trường sống***

#### **3.1. *Tăng cường các biện pháp bảo vệ môi trường; tập trung xử lý nước thải, chất thải, cơ sở gây ô nhiễm môi trường***

Quản lý chặt chẽ tình trạng đánh đổ đất, vận chuyển đất; nâng cao chất lượng dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, chất thải sinh hoạt;



khắc phục dứt điểm tình trạng ngập úng cục bộ tại một số khu vực; triển khai thực hiện quy định về khu vực không được phép chăn nuôi trong khu đông dân cư; tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là các trường hợp vi phạm quy hoạch, xây dựng, các cơ sở sản xuất, chế biến tác động xấu đến môi trường, ô nhiễm nguồn nước; giải quyết dứt điểm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, phấn đấu hết năm 2023 xử lý **100%** cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (nếu có) và kiên quyết không để phát sinh cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mới.

Chỉ đạo triển khai thực hiện việc phân loại rác thải tại nguồn, từng bước hoàn thiện hệ thống xử lý nước sạch, hệ thống thu gom, xử lý nước thải, rác thải nhằm đảm bảo môi trường sống an toàn cho người dân. Năm 2023, tỷ lệ sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh của dân cư nông thôn đạt 100%, trong đó cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt từ 22,5% trở lên. Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom, xử lý bảo đảm môi trường khu vực thành thị đạt 100%, khu vực nông thôn đạt 90%.

### ***3.2. Bảo vệ môi trường sinh thái; xây dựng cảnh quan làng xóm, thôn bản xanh, sạch, nâng cao điều kiện sống của người dân***

Phát động trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng và tích cực tham gia phong trào bảo vệ rừng, trồng rừng, trồng cây xanh đô thị; xây dựng mô hình cơ quan, đơn vị, phòng làm việc xanh; gia đình xanh... Trồng và chăm sóc đường hoa, xây dựng tuyến đường "Thấp sáng đường quê"; tuyên truyền vệ sinh môi trường; nâng cấp, sửa chữa, làm mới các đường bê tông liên thôn, tổ, thành lập và duy trì hoạt động của các mô hình tự quản ở thôn, tổ dân phố nhằm góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

### ***3.3. Thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai***

Xây dựng hệ thống các giải pháp để chủ động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là các loại hình thiên tai như ngập úng, lũ quét, sạt lở đất trong điều kiện biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, khó lường nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân. Chủ động dự báo, cảnh báo thiên tai; chủ động các biện pháp ứng phó, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai.

## **4. Tập trung các giải pháp chăm sóc sức khỏe và nâng cao tuổi thọ trung bình cho người dân**

### ***4.1. Thực hiện quản lý, chăm sóc sức khỏe cho người dân***

Thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe toàn diện, bảo đảm chế độ dinh dưỡng hợp lý, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của mỗi người dân và cộng đồng. Xây dựng thí điểm và nhân rộng các mô

hình chăm sóc sức khỏe chủ động hiệu quả tại thôn, tổ dân phố... Phát hiện sớm và quản lý một số bệnh không lây nhiễm. Hướng dẫn các bài tập thể dục và các bộ môn thể thao phù hợp với từng độ tuổi thông qua các video clip, sổ tay hướng dẫn cụ thể để người dân thuận tiện và thường xuyên tham gia tập luyện. Lắp đặt và nâng cấp trang thiết bị thể thao ngoài trời, đáp ứng nhu cầu tập luyện của nhân dân.

#### ***4.2. Chú trọng chăm sóc sức khỏe và phát huy vai trò của người cao tuổi***

Chỉ đạo, hướng dẫn quy trình khám sức khỏe định kỳ, lập hồ sơ theo dõi và quản lý sức khỏe người cao tuổi đến các cơ sở y tế và các trạm y tế xã, phường, thực hiện thăm khám sức khỏe định kỳ, tổ chức các chương trình khám, chữa bệnh nhân đạo cho người cao tuổi trên địa bàn. Đặc biệt, hướng dẫn kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đối với người cao tuổi tại nhà nhằm bảo vệ sức khỏe cho người cao tuổi.

Vận động các nguồn lực xã hội hóa cho công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, quỹ phụng dưỡng ông bà, cha mẹ. Phát động phong trào thi đua "Tuổi cao - Gương sáng", đảm bảo cho người cao tuổi "sống vui, sống khỏe, sống có ích". Tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Tháng hành động vì Người cao tuổi"; tổ chức mừng thọ tại các xã, phường vào dịp tết Nguyên Đán, thăm hỏi, tặng quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ làm nhà ở cho người cao tuổi nghèo, cô đơn, không nơi nương tựa; khuyến khích thành lập, mở rộng, phát triển, đa dạng hóa các loại hình các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho người cao tuổi, câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, góp phần nâng cao tuổi thọ cho người dân.

Phân đầu năm 2023, tuổi thọ trung bình của người dân thành phố Yên Bái đạt 74,3 tuổi, trong đó có tối thiểu 68 năm sống khỏe.

#### **5. Tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả sau nửa nhiệm kỳ cụ thể hóa và triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân trên địa bàn thành phố Yên Bái; biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong việc thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân**

Các phòng, ban, đơn vị, địa phương triển khai đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân sau nửa đầu nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ thành phố Yên Bái đặc biệt là thực hiện các Kế hoạch hằng năm của Thành ủy về nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân thành phố Yên Bái. Trong đó, tập trung đánh giá kết quả, cách làm, những khó khăn, vướng

mắc (nếu có) và kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp hiệu quả trong thời gian tiếp theo; biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến (tập thể, cá nhân) trong việc thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân.

#### **6. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể thực hiện Kế hoạch**

Để bảo đảm thực hiện kế hoạch được trọng tâm, trọng điểm, sát thực và có hiệu quả, Ban Thường vụ Thành ủy phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, xã, phường bằng các sản phẩm hoàn thành, công việc cụ thể theo biểu chi tiết đính kèm (*ngoài các chỉ tiêu nhiệm vụ thường xuyên về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã được giao theo các kế hoạch, chương trình trong năm*).

### **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

**1. Các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo phổ biến, quán triệt sâu rộng mục đích, yêu cầu, mục tiêu và các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm của kế hoạch tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân.** Khẩn trương cụ thể hóa mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ trong Kế hoạch của Thành ủy thành chương trình, kế hoạch phù hợp với địa phương, cơ quan, đơn vị mình gắn với phân công nhiệm vụ cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện theo thời gian cụ thể. Đồng thời, thường xuyên đánh giá, đôn đốc, đảm bảo yêu cầu đề ra, định kỳ hàng quý báo cáo kết quả thực hiện với Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy **qua UBND thành phố (phòng Văn hóa Thông tin thành phố), báo cáo năm gửi trước ngày 10/12/2023.**

**2. Ủy ban nhân dân thành phố** giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ban, đơn vị, xã, phường; đồng thời chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra thường xuyên việc thực hiện đảm bảo tiến độ thời gian, chất lượng, hiệu quả Kế hoạch. Báo cáo Thành ủy về kết quả thực hiện theo quy định; trong đó:

**2.1. Giao Phòng Văn hóa và thông tin thành phố:** Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; định kỳ hàng quý, hoặc khi có yêu cầu đột xuất tổng hợp, báo cáo ban Thường vụ Thành ủy kết quả thực hiện Kế hoạch.

**2.2. Giao Chi Cục Thống kê thành phố:**

- Chủ trì nghiên cứu, tham mưu xây dựng phương pháp tính chỉ số hạnh phúc của thành phố đảm bảo khoa học, phù hợp theo các tiêu chí của Kế hoạch này.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, phường tổ chức khảo sát, đánh giá chỉ số hạnh phúc của người dân; mở rộng đối tượng, số lượng mẫu điều tra, khảo sát trên diện rộng về đánh

giá chỉ số hạnh phúc của người dân trên địa bàn toàn thành phố; tổng hợp, phân tích, báo cáo kết quả khảo sát *xong trước ngày 10/11/2023*.

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện các nội dung Kế hoạch.

4. Ban Tuyên giáo Thành ủy: Chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung kế hoạch, tạo sự thống nhất trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, nỗ lực, chung sức, đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện hiệu quả mục tiêu nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân.

5. Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị tập trung cụ thể hóa tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, mô hình về nâng cao chỉ số hạnh phúc được giao tại kế hoạch này, đảm bảo hoàn thành sớm, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; định kỳ hằng quý gửi báo cáo tiến độ về UBND thành phố (*qua phòng Văn hóa - Thông tin*) để tổng hợp báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy.

6. Đảng ủy các xã, phường chỉ đạo triển khai xây dựng các mô hình tiêu biểu trên địa bàn theo đúng tiến độ, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phục vụ tốt nhất nhu cầu thu hưởng của người dân; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, đơn vị thành phố trong việc xây dựng các mô hình tiêu biểu trên địa bàn; chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành ủy trong việc duy trì bền vững và phát huy hiệu quả hoạt động của các mô hình.

Trên đây là Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân thành phố Yên Bái năm 2023. Yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, phòng, ban, đơn vị, xã, phường và các cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c),
- UBND thành phố,
- Các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ TP,
- Các phòng, ban, đơn vị thành phố,
- MTTQ, đoàn thể thành phố,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc,
- Lưu VT/TU.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**



**Đỗ Văn Nghị**

**BIỂU PHÂN CÔNG TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU THỰC HIỆN**  
**KẾ HOẠCH NÂNG CAO CHỈ SỐ HẠNH PHÚC CHO NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ YÊN BÁI NĂM 2023**  
*(ban hành kèm theo Kế hoạch số 202 -KH/TU ngày 27/3/2023 của Thành ủy Yên Bái)*

TT	Nhiệm vụ và chỉ tiêu	Thời gian hoàn thành	Lãnh đạo cơ quan, đơn vị chủ trì	Lãnh đạo cơ quan, đơn vị phối hợp	Lãnh đạo Thành phố phụ trách
<b>A</b>	<b>CÁC MÔ HÌNH ĐANG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TIẾP TỤC DUY TRÌ, NHÂN RỘNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG</b>				
<b>1</b>	<b>Ban Dân vận (01 nhiệm vụ)</b>				
1.1	Mô hình “Dân vận khéo” trong xây dựng gia đình hạnh phúc, thôn, tổ dân phố hạnh phúc (33 mô hình)	Năm 2023	Trưởng Ban Dân vận Thành ủy	Lãnh đạo MTTQ, các đoàn thể thành phố; Thường trực Đảng ủy các xã, phường.	Đ/c Đỗ Văn Nghị - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy
<b>2</b>	<b>Phòng Giáo dục và Đào tạo (01 nhiệm vụ)</b>				
1.1	Mô hình Trường học hạnh phúc tiêu biểu (7 mô hình)	Năm 2023	Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo	Hiệu trưởng các trường; Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường	Đ/c Tạ Ngọc Hoa – UVBCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND thành phố
<b>3</b>	<b>Phòng Quản lý đô thị (01 nhiệm vụ)</b>				
2.1	Mô hình tiêu biểu về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt (5 mô hình)	Năm 2023	Trưởng phòng Quản lý đô thị	Trưởng các phòng, ban, đoàn thể thành phố; Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường	Đ/c Trần Việt Dũng - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND thành phố
<b>4</b>	<b>Trung tâm Y tế (01 nhiệm vụ)</b>				
3.1	Mô hình nhân viên y tế điện tử, xe cứu thương điện tử.	Năm 2023	Giám đốc Trung tâm Y tế	Văn phòng HĐND-UBND thành phố; Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường	Đ/c Tạ Ngọc Hoa – UVBCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND thành phố

<b>TT</b>	<b>Nhiệm vụ và chỉ tiêu</b>	<b>Thời gian hoàn thành</b>	<b>Lãnh đạo cơ quan, đơn vị chủ trì</b>	<b>Lãnh đạo cơ quan, đơn vị phối hợp</b>	<b>Lãnh đạo Thành phố phụ trách</b>
<b>5</b>	<b>Phòng Tài chính - Kế hoạch (01 nhiệm vụ)</b>				
4.1	Mô hình tiêu biểu về công tác quản lý tài chính, kế toán trong các cơ quan, đơn vị, xã, phường thành phố (5 mô hình).	Năm 2023	Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch	Trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể; Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường	Đ/c Nguyễn Ngọc Trúc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố
<b>6</b>	<b>Phòng Tài nguyên - Môi trường (01 nhiệm vụ)</b>				
6.1	Mô hình tiêu biểu ở thôn, tổ dân phố về xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường (5 mô hình)	Năm 2023	Trưởng Phòng Tài nguyên môi trường	Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường	Đ/c Trần Việt Dũng - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND thành phố
<b>7</b>	<b>Phòng Tư pháp (01 nhiệm vụ)</b>				
7.1	Mô hình Tổ hoà giải tiêu biểu xuất sắc ở các xã, phường (15 mô hình).	Năm 2023	Trưởng phòng Tư pháp	Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường	Đ/c Phùng Tiến Thanh - UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố
<b>8</b>	<b>Đảng ủy các xã, phường (05 nhiệm vụ)</b>				
8.1	Mô hình gia đình hạnh phúc tiêu biểu	Năm 2023	Bí Thư Đảng uỷ xã, phường	Trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố	Đ/c Tạ Ngọc Hoa – UVBCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND thành phố
8.2	Mô hình thôn, tổ dân phố hạnh phúc tiêu biểu	Năm 2023	Bí Thư Đảng uỷ xã, phường	Trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố	Đ/c Tạ Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND thành phố
8.3	Mô hình câu lạc bộ, đội tuyên truyền về bảo vệ môi trường tiêu biểu	Năm 2023	Bí Thư Đảng uỷ xã, phường	Trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố	Đ/c Trần Việt Dũng - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND thành phố

<b>TT</b>	<b>Nhiệm vụ và chỉ tiêu</b>	<b>Thời gian hoàn thành</b>	<b>Lãnh đạo cơ quan, đơn vị chủ trì</b>	<b>Lãnh đạo cơ quan, đơn vị phối hợp</b>	<b>Lãnh đạo Thành phố phụ trách</b>
8.4	Mô hình câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao tiêu biểu	Năm 2023	Bí Thư Đảng ủy xã, phường	Trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố	Đ/c Tạ Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND thành phố
8.5	Mô hình tổ chuyển đổi số cộng đồng xã, phường, thôn, tổ tiêu biểu.	Năm 2023	Trưởng phòng Tư pháp	Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường	Đ/c Phùng Tiến Thanh - UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố
<b>B</b>	<b>CÁC MÔ HÌNH XÂY DỰNG MỚI</b>				
<b>I</b>	<b>CÁC CƠ QUAN XÂY DỰNG ĐẢNG</b>				
<b>1</b>	<b>Ban Dân vận (02 nhiệm vụ)</b>				
1.1	Tham mưu, chỉ đạo mỗi xã, phường lựa chọn, xây dựng mới ít nhất 02 mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu trong xây dựng gia đình hạnh phúc, thôn, tổ dân phố hạnh phúc.	Năm 2023	Trưởng Ban Dân vận Thành ủy	Lãnh đạo MTTQ, các đoàn thể thành phố; Thường trực Đảng ủy các xã, phường.	Đ/c Đỗ Văn Nghị - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy
1.2	Tham mưu lựa chọn, hướng dẫn xây dựng mô hình phát triển kinh tế cho 01 hộ gia đình hộ nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo.	Năm 2023	Trưởng Ban Dân vận Thành ủy	Thường trực Đảng ủy các chi, đảng bộ cơ sở; Lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, đoàn thể thành phố.	Đ/c Đỗ Văn Nghị - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy
<b>2</b>	<b>Ban Tuyên Giáo (01 nhiệm vụ)</b>				
2.1	Tham mưu tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về “Xây dựng thành phố Yên Bái xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”.	Năm 2023	Trưởng Ban Tuyên Giáo	Trưởng các phòng, ban, đoàn thể thành phố; Bí thư Đảng ủy các xã, phường	Đ/c Đỗ Văn Nghị - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy

TT	Nhiệm vụ và chỉ tiêu	Thời gian hoàn thành	Lãnh đạo cơ quan, đơn vị chủ trì	Lãnh đạo cơ quan, đơn vị phối hợp	Lãnh đạo Thành phố phụ trách
<b>3</b>	<b>Ủy ban Kiểm tra (01 nhiệm vụ)</b>				
3.1	Tham mưu kiểm tra công tác lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc xây dựng mô hình “Trường học hạnh phúc” năm 2023.	Năm 2023	Trưởng Ban Ủy ban Kiểm tra	Trưởng các phòng, ban, đoàn thể thành phố; Bí thư Đảng ủy các xã, phường	Đ/c Đỗ Văn Nghị - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy
<b>4</b>	<b>Ban Tổ chức (02 nhiệm vụ)</b>				
4.1	Tham mưu, chỉ đạo các xã, phường xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu.	Năm 2023	Trưởng Ban Tổ chức	Trưởng các phòng, ban, đoàn thể thành phố; Bí thư Đảng ủy các xã, phường	Đ/c Đỗ Văn Nghị - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy
4.2	Tham mưu, chỉ đạo xây dựng tối thiểu 20 mô hình chi bộ kiểu mẫu về chuyên đổi số.	Năm 2023	Trưởng Ban Tổ chức	Trưởng các phòng, ban, đoàn thể thành phố; Bí thư Đảng ủy các xã, phường	Đ/c Đỗ Văn Nghị - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy
<b>5</b>	<b>Văn phòng Thành ủy (1 nhiệm vụ)</b>				
5.1	Xây dựng 05 mô hình gia đình nữ cán bộ, công chức, tiêu biểu của thành phố trong phong trào “giỏi việc nước; đảm việc nhà”.	Năm 2023	Chánh Văn phòng Thành ủy	Trưởng các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy	Đ/c Đỗ Văn Nghị - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy
<b>II</b>	<b>CÁC PHÒNG, BAN, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN CỦA THÀNH PHỐ</b>				
<b>1</b>	<b>Phòng Giáo dục và Đào tạo (01 nhiệm vụ)</b>				
1.1	Xây dựng tối thiểu 8 mô hình Trường học hạnh phúc tiêu biểu để nhân rộng.	Năm 2023	Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo	Hiệu trưởng các trường; Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường	Đ/c Tạ Ngọc Hoa – UVBCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND thành phố



TT	Nhiệm vụ và chỉ tiêu	Thời gian hoàn thành	Lãnh đạo cơ quan, đơn vị chủ trì	Lãnh đạo cơ quan, đơn vị phối hợp	Lãnh đạo Thành phố phụ trách
<b>2</b>	<b>Phòng Kinh tế thành phố (01 nhiệm vụ)</b>				
2.1	Hướng dẫn các tổ chức kinh tế, hộ sản xuất kinh doanh phát triển 5 sản phẩm được UBND tỉnh chứng nhận sản phẩm OCOP hạng 3 sao.	Năm 2023	Trưởng Phòng Kinh tế	Giám đốc Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp; Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường	Đ/c Phùng Tiến Thanh - UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố
<b>3</b>	<b>Phòng Văn hóa và Thông tin (03 nhiệm vụ)</b>				
3.1	Xây dựng 8 mô hình thuyết minh tự động qua ứng dụng quét mã QR tại các di tích lịch sử văn hóa quốc gia, cấp tỉnh trên địa bàn thành phố.	Năm 2023	Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin	Trưởng các phòng, ban, đoàn thể thành phố; Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường	Đ/c Tạ Ngọc Hoa – UVBCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND thành phố
3.2	Phối hợp tham mưu xây dựng 15 mô hình Gia đình hạnh phúc tiêu biểu cấp thành phố.	Năm 2023	Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin	Trưởng các phòng, ban, đoàn thể thành phố; Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường	Đ/c Tạ Ngọc Hoa – UVBCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND thành phố
3.3	Tham mưu tổ chức các hội thi Gia đình hạnh phúc, văn hoá, văn nghệ, thể thao, văn minh đô thị cấp thành phố năm 2023; nhảy dân vũ; múa Sạp; trình diễn trang phục các dân tộc; văn hoá ẩm thực các dân tộc; trang trí đường phố trong dịp tết; văn hoá, văn nghệ, thể thao quần chúng...	Năm 2023	Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin	Trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể liên quan; Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường	Đ/c Nguyễn Ngọc Trúc – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố
<b>4</b>	<b>Phòng Nội vụ (02 nhiệm vụ)</b>				
4.1	Tham mưu, hướng dẫn quy trình, thủ tục khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân thành phố Yên Bái năm 2023.	Năm 2023	Trưởng Phòng Nội vụ	Trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị; Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường	Đ/c Nguyễn Ngọc Trúc – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố

<b>TT</b>	<b>Nhiệm vụ và chỉ tiêu</b>	<b>Thời gian hoàn thành</b>	<b>Lãnh đạo cơ quan, đơn vị chủ trì</b>	<b>Lãnh đạo cơ quan, đơn vị phối hợp</b>	<b>Lãnh đạo Thành phố phụ trách</b>
4.2	Tham mưu tổ chức gặp mặt các nữ cán bộ, công chức, viên chức tiêu biểu của thành phố trong phong trào “giỏi việc nước, đảm việc nhà”	Năm 2023	Trưởng phòng Nội vụ	Trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị; Bí Thư, Chủ tịch UBND các xã, phường	Đ/c Nguyễn Ngọc Trúc – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố
<b>5</b>	<b>Trung tâm Y tế (02 nhiệm vụ)</b>				
6.1	Xây dựng tối thiểu 11 Trạm y tế xã, phường hoạt động theo nguyên lý y học gia đình, trong đó có tối thiểu 02 mô hình tiêu biểu.	Năm 2023	Giám đốc Trung tâm Y tế	Văn phòng HĐND-UBND thành phố; Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường	Đ/c Tạ Ngọc Hoa – UVBCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND thành phố
6.2	Xây dựng Đề án nâng cao chất lượng phục vụ khám chữa bệnh tại Trung tâm y tế thành phố	Năm 2023	Giám đốc Trung tâm Y tế	Văn phòng HĐND-UBND thành phố; Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường	Đ/c Tạ Ngọc Hoa – UVBCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND thành phố
<b>6</b>	<b>Phòng Tài chính – Kế hoạch (01 nhiệm vụ)</b>				
6.1	Xây dựng tối thiểu 03 mô hình tiêu biểu trong xây dựng và thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ tại các cơ quan, đơn vị, xã, phường thành phố.	Năm 2023	Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch	Trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể; Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường	Đ/c Nguyễn Ngọc Trúc – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố
<b>7</b>	<b>Phòng Tài nguyên – Môi trường (01 nhiệm vụ)</b>				
7.1	Hướng dẫn mỗi thôn, tổ xây dựng 01 mô hình xử lý rác thải tại nguồn, trong đó lựa chọn 01 mô hình rác thải tại nguồn tiêu biểu.	Năm 2023	Trưởng Phòng Tài nguyên môi trường	Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường	Đ/c Trần Việt Dũng – UVBTV, Phó Chủ tịch UBND thành phố

TT	Nhiệm vụ và chỉ tiêu	Thời gian hoàn thành	Lãnh đạo cơ quan, đơn vị chủ trì	Lãnh đạo cơ quan, đơn vị phối hợp	Lãnh đạo Thành phố phụ trách
<b>8</b>	<b>Phòng Lao động TB&amp;XH (02 nhiệm vụ)</b>				
8.1	Lựa chọn, hướng dẫn các xã, phường xây dựng tối thiểu 06 mô hình hộ gia đình vươn lên thoát nghèo tiêu biểu.	Năm 2023	Trưởng phòng Lao động – TB&XH	Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường	Đ/c Tạ Ngọc Hoa – UVBCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND thành phố
8.2	Lựa chọn, hướng dẫn các xã, phường xây dựng tối thiểu 15 mô hình tiêu biểu về chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng	Năm 2023	Trưởng phòng Lao động – TB&XH	Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường	Đ/c Tạ Ngọc Hoa – UVBCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND thành phố
<b>9</b>	<b>Trung tâm Truyền thông và Văn hóa (01 nhiệm vụ)</b>				
9.1	Xây dựng tối thiểu 05 phóng sự về tấm gương tiêu biểu trong xây dựng gia đình hạnh phúc, thôn, tổ dân phố hạnh phúc, xã, phường hạnh phúc, trường học hạnh phúc...	Năm 2023	Giám đốc Trung tâm TT&VH thành phố	Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin thành phố; Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường	Đ/c Tạ Ngọc Hoa – UVBCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND thành phố
<b>10</b>	<b>Trung tâm dịch vụ, hỗ trợ phát triển nông nghiệp (01 nhiệm vụ)</b>				
10.1	Lựa chọn, hướng dẫn các xã, phường xây dựng tối thiểu 03 mô hình hộ gia đình tiêu biểu về ứng dụng công nghệ vi sinh vật vào xử lý chất thải trong chăn nuôi.	Năm 2023	Giám đốc Trung tâm dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp	Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường	Đ/c Phùng Tiến Thanh – UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố
<b>11</b>	<b>Văn phòng HĐND - UBND thành phố (02 nhiệm vụ)</b>				
11.1	Xây dựng 05 mô hình tiêu biểu tại xã, phường đối với 03 Thủ tục hành chính: Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh; Đăng ký thành lập hộ kinh doanh; Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh.	Năm 2023	Chánh Văn phòng HĐND - UBND thành phố	Trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan; Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường	Đ/c Phùng Tiến Thanh - UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố

TT	Nhiệm vụ và chỉ tiêu	Thời gian hoàn thành	Lãnh đạo cơ quan, đơn vị chủ trì	Lãnh đạo cơ quan, đơn vị phối hợp	Lãnh đạo Thành phố phụ trách
11.2	Xây dựng 10 mô hình nữ cán bộ, công chức, viên chức tiêu biểu thuộc các phòng, ban, đơn vị thành phố trong phong trào “giỏi việc nước; đảm việc nhà”	Năm 2023	Chánh Văn phòng HĐND - UBND thành phố	Trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan	Đ/c Tạ Ngọc Hoa, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND thành phố
<b>III</b>	<b>ỦY BAN MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ</b>				
<b>1</b>	<b>Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố (04 nhiệm vụ)</b>				
1.1	Xây dựng 01 mô hình khu dân cư Xanh, Hạnh phúc tại thôn Trục Bình, xã Minh Bảo.	Năm 2023	Chủ tịch UBMTTQ thành phố	Trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan; Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường	Đ/c Đỗ Văn Nghị - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy
1.2	Tư vấn hỗ trợ các hộ gia đình thuộc xã Âu Lâu về xử lý rác thải hữu cơ.	Năm 2023	Chủ tịch UBMTTQ thành phố	Trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan; Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường	Đ/c Đỗ Văn Nghị - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy
1.3	Tổ chức tuyên truyền xây dựng mô hình phân loại rác thải tại nguồn	Năm 2023	Chủ tịch UBMTTQ thành phố	Trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan; Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường	Đ/c Đỗ Văn Nghị - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy
1.4	Xây dựng 02 mô hình nữ cán bộ, công chức, viên chức tiêu biểu thuộc khối MTTQ và các Đoàn thể thành phố trong phong trào “giỏi việc nước; đảm việc nhà”	Năm 2023	Chánh Văn phòng HĐND – UBND thành phố	Trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan	Đ/c Tạ Ngọc Hoa, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND thành phố
<b>2</b>	<b>Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố (02 nhiệm vụ)</b>				
2.1	Xây dựng 05 mô hình Chi hội Phụ nữ hạnh phúc	Năm 2023	Chủ tịch Hội LHPN thành phố	Trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan; Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường	Đ/c Đỗ Văn Nghị - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy

TT	Nhiệm vụ và chỉ tiêu	Thời gian hoàn thành	Lãnh đạo cơ quan, đơn vị chủ trì	Lãnh đạo cơ quan, đơn vị phối hợp	Lãnh đạo Thành phố phụ trách
2.2	Tổ chức Hội thi “Nhà sạch, vườn đẹp” năm 2023	Năm 2023	Chủ tịch Hội LHPN thành phố	Trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan; Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường	Đ/c Đỗ Văn Nghị - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy
<b>3</b>	<b>Hội Nông dân thành phố (01 nhiệm vụ)</b>				
3.1	Xây dựng 02 mô hình Chi hội Nông dân hạnh phúc	Năm 2023	Chủ tịch Hội Nông dân thành phố	Trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan; Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường	Đ/c Đỗ Văn Nghị - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy
<b>4</b>	<b>Thành đoàn (01 nhiệm vụ)</b>				
4.1	Xây dựng 4 mô hình Chi đoàn thanh niên hạnh phúc	Năm 2023	Bí thư Thành đoàn	Trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan; Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường	Đ/c Đỗ Văn Nghị - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy
<b>5</b>	<b>Hội Cựu Chiến binh thành phố (01 nhiệm vụ)</b>				
5.1	Xây dựng 02 mô hình chi hội Cựu chiến binh hạnh phúc	Năm 2023	Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố	Trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan; Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường	Đ/c Đỗ Văn Nghị - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy
<b>6</b>	<b>Liên đoàn lao động thành phố (02 nhiệm vụ)</b>				
6.1	Xây dựng Mô hình “Mảng xanh thân thiện”, “Công đoàn cơ sở hạnh phúc” tại 15 CĐCS khối giáo dục thành phố	Năm 2023	Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố	Hiệu trưởng, Chủ tịch CĐCS các Trường học trên địa bàn thành phố	Đ/c Đỗ Văn Nghị - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy
6.2	Tuyên truyền xây dựng mô hình phân loại rác thải tại nguồn; Tư vấn hỗ trợ các hộ gia đình thuộc xã Văn Phú về xử lý rác thải hữu cơ	Năm 2023	Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố	Trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan; Bí thư, Chủ tịch UBND xã Văn Phú	Đ/c Đỗ Văn Nghị - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy

TT	Nhiệm vụ và chỉ tiêu	Thời gian hoàn thành	Lãnh đạo cơ quan, đơn vị chủ trì	Lãnh đạo cơ quan, đơn vị phối hợp	Lãnh đạo Thành phố phụ trách
<b>IV</b>	<b>ĐẢNG ỦY CÁC XÃ, PHƯỜNG (06 nhiệm vụ)</b>				
1	Xây dựng tối thiểu ở mỗi thôn, tổ dân phố 05 mô hình gia đình hạnh phúc tiêu biểu	Năm 2023	Bí Thư Đảng ủy xã, phường	Trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố	Đ/c Tạ Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND thành phố
2	Xây dựng tối thiểu 02 mô hình thôn, tổ dân phố hạnh phúc tiêu biểu	Năm 2023	Bí Thư Đảng ủy xã, phường	Trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố	Đ/c Tạ Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND thành phố
3	Xây dựng tối thiểu 01 mô hình nữ cán bộ, công chức tiêu biểu của xã, phường trong phong trào “giỏi việc nước; đảm việc nhà”	Năm 2023	Bí Thư Đảng ủy xã, phường	Trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố	Đ/c Tạ Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND thành phố
4	Tổ chức tối thiểu 6 hội thi về: Gia đình hạnh phúc, văn minh đô thị, văn hoá, văn nghệ, thể thao quần chúng cấp xã, phường năm 2023; Nhảy dân vũ; múa Sạp; trình diễn trang phục áo dài, trang phục dân tộc; nhà sạch, vườn đẹp; trang trí đường phố trong dịp tết; các giải thể thao, văn nghệ quần chúng...	Năm 2023	Bí Thư Đảng ủy xã, phường	Trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố	Đ/c Tạ Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND thành phố
5	Phát động người dân tham gia, xây dựng ở mỗi thôn, tổ dân phố tối thiểu 01 công trình, phần việc phục vụ người dân, trong đó mỗi xã, phường phải có tối thiểu 01 công trình, phần việc tiêu biểu ở thôn, tổ dân phố.	Năm 2023	Bí Thư Đảng ủy xã, phường	Trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố	Đ/c: Nguyễn Minh Huân, Ủy viên BTV thành uỷ; Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ thành phố
6	Chỉ đạo mỗi thôn, tổ xây dựng tối thiểu 01 mô hình cộng đồng dân cư tiêu biểu về xử lý rác thải tại nguồn.	Năm 2023	Bí Thư Đảng ủy xã, phường	Trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố	Đ/c Tạ Ngọc Hoa Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố; Phó Chủ tịch UBND thành phố